

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *625* /TB-SGDĐT

Bình Phước, ngày *08* tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của ông Lý Thanh Tâm-Giám đốc Sở GD&ĐT
tại cuộc họp giao ban ngày 03/3/2021**

Ngày 03/3/2021, tại Hội trường B, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước, ông Lý Thanh Tâm-Giám đốc Sở GD&ĐT đã chủ trì cuộc họp giao ban, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021.

Thành phần dự họp gồm có:

+Ông Hồ Hải Thạch – Phó Giám đốc Sở, ông Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở;

+Bà Nguyễn Thị Lê – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành;

+Trưởng và Phó các phòng thuộc Sở.

***Vắng mặt tại cuộc họp (có lý do):** ông Trần Văn Thường-TP.GDTH-MN.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Phạm Hồng Thắng-Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021; qua ý kiến phát biểu, thảo luận của các Phó Giám đốc Sở và thành phần dự họp, ông Lý Thanh Tâm-Giám đốc Sở phát biểu kết luận, chỉ đạo như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

Trong tháng 3/2021, các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 29/01/2021, trong đó tập trung tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trường học thông minh và dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh (dạy song ngữ), trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy xem xét thông qua trong tháng 3/2021: giao phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện.

2. Tổ chức làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, nắm tình hình trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các đơn vị. Trên cơ sở đó, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021 theo Nghị quyết HĐND tỉnh (37,1% so với tổng số trường) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (70% trường đạt chuẩn so với tổng số trường): giao phòng Giáo



dục Trung học chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện.

3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các trường thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng dịch Covid-19; đồng thời, tập trung thực hiện công tác vận động học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ kéo dài: giao phòng Giáo dục Trung học và phòng GDTH-MN thực hiện thực hiện.

4. Xây dựng phương án hỗ trợ, ưu tiên trong đợt tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 cho những học sinh là người dân tộc thiểu số trong nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt: giao phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Văn phòng:

Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cho một số đơn vị trực thuộc.

Rà soát hồ sơ kê khai tài sản năm 2020 của công chức Sở GD&ĐT, viên chức các đơn vị trực thuộc và triển khai cho các đơn vị công khai bản kê khai theo quy định;

Phê duyệt danh sách đề nghị nâng lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc; tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp Sở và đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho công chức Sở và viên chức các đơn vị; rà soát, báo cáo nhu cầu biên chế phục vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT.

Tổng hợp danh sách viên chức đề nghị tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2021, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của UBND tỉnh;

Tham mưu văn bản trả lời kiến nghị của phòng GD&ĐT huyện Bù Đăng về chính sách, chế độ cho giáo viên thuộc các Trung tâm Học tập cộng đồng.

Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định 999 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1139 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Sở GD&ĐT.

Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí năm 2020 các đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính phục vụ triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2021. Tổ chức duyệt quyết toán kinh phí năm 2021 nguồn ngân sách và học phí cho các đơn vị trực thuộc. Làm việc, trao đổi với Sở Tài chính để thống nhất chi trả cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm sáng kiến kinh nghiệm của ngành GD&ĐT.

Phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành giáo dục và đào tạo, tổng hợp nhu cầu Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2021-2025 tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khẩn trương phối hợp với các phòng liên quan triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 để đảm bảo thực hiện Chương

trình GDPT 2018.

Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, trình Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho thực hiện thí điểm xây dựng lớp mầm non cho trẻ dân tộc tại một số xã có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn.

Theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đôn đốc các phòng thuộc Sở thường xuyên theo dõi, cập nhật các số liệu trên Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC), kịp thời kiến nghị điều chỉnh các nội dung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế của ngành.

Phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan báo chí để tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình GDPT 2018 lớp 1, năm học 2020-2021, tạo sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội trước khi thực hiện chương trình lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022.

2. Phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non

Tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương cho tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và công bố quyết định tỉnh đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Tổng hợp báo cáo các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học mô đun 1, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phối hợp các Nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các phòng GD&ĐT, các trường tiểu học, TH&THCS, giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

Tổ chức góp ý bản thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 2

Tiếp tục xây dựng kế hoạch Đề án phát triển GDMN ở các khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước gửi lấy ý kiến các sở ban ngành

Kiểm tra chuyên môn huyện Chơn Thành và kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại một số huyện, thị xã.

Tham mưu văn bản chỉ đạo phòng GD&ĐT thị xã Bình Long và trường Tiểu học Thanh Lương B thực hiện đúng thời lượng, chương trình giảng dạy đối với lớp 1; thông báo kết quả cho UBND thị xã Bình Long và UBND tỉnh.

3. Phòng Giáo dục Trung học

Đánh giá công tác bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ CBQL, GV cấp THCS, THPT về thực hiện Chương trình GDPT 2018 - Mô đun 1 và chuẩn bị bồi dưỡng Mô đun 2, 3.

Thành lập đội tuyển ANQP, Hội khỏe Phù Đổng và xây dựng kế hoạch tập luyện để chuẩn bị tham dự cấp khu vực và toàn quốc.

Tham gia dự thi KHKT toàn quốc năm học 2020-2021; Tổ chức thi HSG cấp

H. C. S. S. O. D. Đ. A. O. T. I. N. H.

tinh lớp 9, thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021, thi thử tốt nghiệp THPT lần 1. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội thi cần chuẩn bị chu đáo từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành, đồng thời, hết sức chú ý quán triệt các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Hướng dẫn các đơn vị đăng kí danh sách học sinh khối 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2021; cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông năm học 2020-2021.

Tham mưu tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2021-2022.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đề rà soát, lập danh mục, dự trù kinh phí mua sắm thiết bị để phục vụ cho công tác thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020-2021, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy-UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý chuyên môn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm học 2020-2021. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống Dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với phòng GDTH-MN tham mưu giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, 6 theo Quyết định phê duyệt các bộ SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình thực hiện cần chấp hành đầy đủ các quy định, thủ tục, hướng dẫn liên quan của Bộ GD&ĐT. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các tiêu chí lựa chọn SGK và hội đồng lựa chọn SGK theo quy định. Tham mưu ban hành quyết định thành lập ban tổ chức, ban biên soạn tài liệu, hội đồng thẩm định giáo dục địa phương cấp THCS, THPT, tiếp tục biên soạn theo kế hoạch.

Tiếp tục phối hợp để xây dựng đề án hệ thống trường học thông minh, đề án dạy song ngữ, bồi dưỡng giáo viên tiếng anh, đào tạo công dân điện tử trong trường học theo kế hoạch.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên GDQP-AN tại các trường trực thuộc, đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chế độ chính sách cho phù hợp với văn bản quy định của trung ương và tình hình thực tế.

Chủ trì, phối hợp với phòng GDTH-MN tham mưu, đề xuất các quy định về chế độ đãi ngộ cho giáo viên tham gia thí điểm dạy song ngữ trong trường học và giáo viên trợ giảng cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1 là người dân tộc.

Báo cáo tổng kết công tác liên kết đào tạo năm 2020 và hướng dẫn công tác liên kết đào tạo năm 2021. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, phân luồng theo kế hoạch năm 2021.

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài; tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập các Đoàn đánh giá ngoài nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Tiếp tục đôn đốc việc hoàn thiện các bước trong công tác đánh giá ngoài của các Đoàn đã được thành lập; tiếp nhận hồ sơ từ các Đoàn đánh giá ngoài, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các quyết định công nhận trường đạt KĐCLGD và tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tùy theo kết quả đánh giá

ngoài. Rà soát hệ thống hồ sơ các Đoàn đánh giá ngoài, sẵn sàng phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra của các cấp có liên quan.

Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản gửi UBND cấp huyện tiến hành rà soát và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn để đạt chỉ tiêu năm học do UBND tỉnh giao (tiếp theo Công văn số 176/SGDĐT-TTr ngày 19/01/2021 V/v phối hợp chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia).

4. Thanh tra Sở

Thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú và THPT Nguyễn Khuyến; tiếp tục theo dõi thực hiện các kết luận thanh tra.

Tiếp tục theo dõi, thanh tra, xác minh các đơn thư đã tiếp nhận.

Triển khai mô hình ngày pháp luật tháng 03/2021 cho cán bộ, công chức, nhân viên Sở GD&ĐT; triển khai văn bản QPPL kỳ 02 năm 2021; Kế hoạch Tổ chức Hội thi và Nói chuyện chuyên đề năm 2021 của Ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo quyết định công bố bộ TTHC năm 2021, tham mưu UBND công bố Bộ TTHC 2021 và Chuẩn hóa qui trình bộ TTHC.

5. Công đoàn ngành

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, biểu dương gia đình CBGVNV tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Kiểm tra toàn diện CĐCS năm học 2020 - 2021 về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn theo kế hoạch.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho gia đình CBGV tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Trên đây là ý kiến kết luận của ông Lý Thanh Tâm-Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp giao ban với các phòng thuộc Sở ngày 03/3/2021, Sở GD&ĐT thông báo đến các thành phần dự họp biết để thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các thành phần dự họp;
- Lưu: VT.



Phạm Hồng Thăng